



ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบ
เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้าย ประกอบด้วย

๑. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (แบบ ก.)

๒. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการรังวัดออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดิน (โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ทำการรังวัดด้วยโซ่) ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (แบบ ข.)

๓. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการรังวัดออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดิน (โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ทำการรังวัดด้วยกล้อง) ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (แบบ ค.)

๔. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการรังวัดออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดิน (โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง) ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (แบบ ง.) นั้น

จังหวัดอุดรธานีพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ต้องขาดรายได้เกิดความยากลำบากในการประกอบอาชีพ ประกอบกับคณะกรรมการทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินจังหวัดอุดรธานี มีมติให้ปรับลดค่าจ้างพาหนะในการรังวัดที่ดินลงร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของทุกประเภทและทุกพื้นที่เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔.๓/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงให้ปรับลดค่าจ้างพาหนะในการรังวัดที่ดินลงร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของทุกประเภทและทุกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อพ้นกำหนดให้ใช้บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดตามประกาศเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิตพิพัฒน์ สีลาเลิศแล้ว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี